

BÁO CÁO
Tình hình nhân dân tháng 3

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2024, Khối Dân vận Đảng ủy báo cáo tình hình nhân dân trên địa bàn xã trong tháng 3 năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN TRONG THÁNG

1. Những vấn đề Nhân dân quan tâm Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, tập trung chăm sóc lúa và cây trồng vụ chiêm xuân; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhân dân quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động Lễ hội Đền Thác Thần và các nội dung xã tham gia thi đấu nhân kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, kéo co, dân vũ, hội trại thanh niên...).

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân quan tâm, băn khoăn một số vấn đề: Tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn, trộm cắp còn xảy ra; việc sử dụng không gian mạng để lừa đảo với các chiêu trò mới ngày càng tăng và tinh vi hơn; giá xăng dầu tăng cao, giá bán đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định. Nhân dân đồng tình cao việc công an kiểm tra, xử lý triệt để nồng độ cồn đối với người lái xe tham gia giao thông trong thời gian vừa qua, tuy nhiên một bộ phận nhân dân còn băn khoăn khi các chiến sỹ công an đi xe máy vào các đường làng, ngõ xóm để dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe mô tô.

Trong tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ năm 2024, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2024- 2025 và các năm tiếp theo, đồng thời thành lập tổ công tác để tiến hành làm việc với các thôn trong công tác kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ tại cơ sở. Chỉ đạo công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai lập danh sách đề nghị hỗ trợ xóa 02 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Tân Sỏi. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc đối thoại được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; tình hình tiếp dân ổn định, các đơn thư được giải quyết kịp thời do vậy không có phát sinh điểm nóng, phức tạp xảy ra.

Khối dân vận Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức Lễ hội Đền Thác Thần... Tăng cường tuyên truyền người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao tinh thần cảnh giác trước tình trạng trộm cắp tài sản, lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi. Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời.

2. Những vụ việc nổi cộm, phức tạp phát sinh trong tháng Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, trên địa bàn xã không có vụ việc nổi cộm, phức tạp xảy ra.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

- Tâm tư, nguyện vọng, tâm trạng của nhân dân Nhân dân lo lắng tình hình trộm cắp vặt còn xảy ra; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng (đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng) có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi phương thức lừa đảo gây thiệt hại về tài sản đối với người dân.

- Tình trạng cây vải thiều mất mùa nặng nhất từ trước đến nay; Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, có định hướng và kết nối đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm nông, lâm sản.

III- ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THÁO GỠ

Trong tháng 3/2024 hiện tại tình hình địa phương cơ bản ổn định không vấn đề gì cần giải quyết tháo gỡ./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Huyện ủy,
- Thường trực Đảng ủy,
- MTTQ, các Đoàn thể,
- Các Tổ dân vận,
- Lưu VP.

T/M KHỐI DÂN VẬN
TRƯỞNG KHỐI

Nguyễn Văn Thành